



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่อง ประมูลการจ้างโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองบัว-ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีความประสงค์ประมูลการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองบัว-ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนอบต.หนองบัวกำหนด) กำหนดราคากลางไว้เป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๘,๐๐๐บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา

การลงนามในสัญญาต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ และองค์การบริหารส่วนตำบลได้โอนอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หากผู้ประสงค์จะประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ไปฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นได้เข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างโดยตลอดแล้ว จะยกมาเป็นข้ออ้างโต้แย้งใด ๆ ภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

/ กำหนดขึ้น...

กำหนดยื่นเอกสารประมูลการจ้างในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอรัชฎา ชั้นที่ ๒ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลการจ้างจำนวน ๑๔๔,๙๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันของเป็นหนังสือค้ำประกันหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๘๐๐ บาทได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๙-๐๙๔๘ หรือดูรายละเอียดจาก เว็บไซต์ www.obtnongbua.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายสมชาย สงรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว